

นิมาชัยสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 134 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรม

“54 ปี ที่เขามหาชัย” ทศวรรษที่ 6 สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพัฒนาการมายาวนาน เดิมมีฐานะเป็นหมวดวิชาเรียกว่าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนจะพัฒนามาเป็นคณะวิชาในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยในวันที่ 9 มกราคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะในปัจจุบันระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2554

โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการแสดงผลงานของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งกิจกรรมในโครงการพระราชดำริ คือสายใยรักแห่งครอบครัว กิจกรรมที่ 2 คือการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นกิจกรรมเพื่อการบริการวิชาการของคณะที่เกิดจากการระดมความเชี่ยวชาญของบุคลากรในคณะและมีการอบรมการใช้สื่อการเรียนรู้ทางไกล ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเยาวชนของเราคือกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตามคำขวัญวันเด็กปีนี้คือ “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” ซึ่งมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วมหลายกิจกรรม และกิจกรรมที่ 4 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของคณะ ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนจำนวน 4,300,000 บาท ภายใต้แผนงานวิจัย “การเสริมสร้างคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอำวนครศรีธรรมราช” ซึ่งแผนงานวิจัยดังกล่าวประกอบด้วยโครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมอำวนครศรีธรรมราช โครงการวิจัยวัฒนธรรมอาหารและข้อมูลทางโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพ ภายในชุมชนประมงอำวนครศรีธรรมราช โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการ

(อ่านต่อหน้า 2)



สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรม
54 ปี ที่เขามหาชัยฯ (ต่อจากหน้า 1)

ประมงอ่าวนครศรีธรรมราช โครงการวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการ กระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่า ทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูกอ่าว นครศรีธรรมราช โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากร ปูแสมในพื้นที่ป่าชายเลนอ่าวนครศรีธรรมราช โครงการวิจัยการคัดแยกแบคทีเรียทนต่อโลหะหนัก จากดินตะกอนปากแม่น้ำในอ่าวนครศรีธรรมราช โครงการวิจัยการศึกษาคุณภาพน้ำและการ แพร่กระจายปริมาณโลหะหนักในแหล่งทำประมง พื้นบ้านบริเวณชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราช โครงการวิจัยปริมาณยาฆ่าแมลงที่พบในน้ำและดิน ตะกอนบริเวณชายฝั่งอ่าวนครศรีธรรมราช โครงการวิจัยความเข้มข้นของธาตุกำมันตรังสีจาก ตะกอนปากแม่น้ำในอ่าวนครศรีธรรมราช โครงการวิจัยการจัดการความรู้ในเขตวิทยาอ่าวนคร ศรีธรรมราชเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน และชุมชน ซึ่งแผนงานวิจัยนี้จะนำไปเสนอในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 “ เรื่องการวิจัยท้องถิ่น เพื่อแผ่นดินไทย : พัฒนาชีวิตของคนในท้องถิ่น ” ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่ 14 - 17 มกราคม 2554 ด้วย

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่

วันนี้ (28 ธ.ค.) คณะวิทยาการจัดการ จัด กิจกรรมสังสรรค์ “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าสโมสร นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยจะมีกิจกรรม การแข่งขันกีฬา แลกเปลี่ยนของขวัญ รับประทาน อาหารร่วมกัน และกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และก่อให้เกิดความสุขใน การทำงานรับปี 2554 ที่กำลังจะมาถึงนี้

สโมสรอาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญ อาจารย์ ข้าราชการ และครอบครัว ร่วมงาน สังสรรค์เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2554 ในวัน พุธที่ 29 ธันวาคม เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการสโมสรอาจารย์และข้าราชการ (สำนักงานอธิการบดีหลังเก่า ชั้น 1)

วันที่ 30 ธันวาคม คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสังสรรค์ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หน้าสำนักงานคณะฯ

วันที่ 30 ธันวาคม เช่นกัน ส่วนสโมสร บุคลากรสายสนับสนุนจัดงาน “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย กิจกรรมเริ่มเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ระดับชาติเรื่อง "การพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 08.00- 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรี (สำรองที่นั่ง) โทร 075377442 / 0862777414 รับจำนวนจำกัด

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 7/2553

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.1	ให้ความเห็นชอบรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)	มติ : ให้ความเห็นชอบรับโอนข้าราชการพลเรือนฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายวาทิ ทรัพย์สิน มาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ 2. นางพัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ มาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
3.2	อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1	มติ : อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 จำนวน 87,393,314 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ส่วนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณครั้งต่อไป ให้มหาวิทยาลัยนำเสนอการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในภาพรวมทั้งปีการศึกษา
3.3	ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ	มติ : ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. ผศ.ดร.อรรัตน์ บัณฑิตย์ 2. นายวิภัทร ศรีพิพรหม
4.1	อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2553	มติ : เนื่องจากมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหลายประการจากผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดีจึงขอถอนวาระนี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาของสภาวิชาการก่อน พร้อมทั้งให้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
4.2	(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553	มติ : ถอนวาระ
5.1	แนวทางการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	มติ : ให้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณาดำเนินการ (รายละเอียดจะนำเสนอผ่านมหาชัยสารในโอกาสต่อไป)



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัชฌา นนทโชติ

พิธีสุนัอักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรึกษาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พัตตานี ฉบับวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 1 ปีชาล

ยังไม่ช้าเกินไปที่กล่าวถึงกิจกรรมดีๆ ที่นักศึกษาของราชภัฏนครฯ จัดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มต้นด้วยกิจกรรมบิ๊กลิ้นนิ่งของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ปฏิบัติการที่อาคารวิทย์ใหม่ (อาคาร30) อาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์(อาคาร13) อาคาร10 และอาคาร11 งานนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วม 100% ส่วนชั้นปีที่ 2,3,4 ก็มาไม่น้อยหน้า รายการนี้เป็นกิจกรรมสร้าง "จิตสาธารณะ" อันเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ สมศ. (ตัวที่ 17) ได้ชะงัด

ช่วงสายของวันที่ 25 ธันวาคม ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯจัดกิจกรรม "นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่อง ลีเกอร"โดยใช้รถยนต์สายชะเมา 6 คัน มาเป็นพาหนะ มีคุณนริศ น้อยทับทิม (เจ้าของรางวัลกินรี 2 ตัว) เป็นมัคคุเทศก์ รายการนี้เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสร้าง"สำนึกรักบ้านเกิด" ให้แก่นักศึกษาสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สมศ.รอบสาม (ตัวที่ 10) อย่างชัดเจน

ช่วงค่ำของวันที่ 25 ธันวาคม เช่นกัน แม้จะเป็นคืนคริสต์มาสตามปฏิทินสากล แต่ชมรมมุสลิมสายสัมพันธ์ก็จัดงาน "เมาลิดินนบี (ช.ล.)" ประจำปี 2553 ขึ้นที่ลานหน้าอาคาร 16 ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของนักศึกษาไทยมุสลิม ทั้งจากราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มอ.หาดใหญ่, ม.ทักษิณ และโรงเรียนประถม มัธยม ในจังหวัดนครฯ กว่า 2,500 คน ประธานในพิธีคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครฯ(นายธีระ มินทราศักดิ์) ซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิม ทำให้บรรยากาศของงานอบอุ่นอึกโข งานนี้ทุกคณะสามารถตอบตัวชี้วัดที่ 18 ได้

เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมให้ทันกับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ สาม คณบดี ดร.สมปอง รักษาธรรม ก็เริ่มตกแต่งอาคาร 4 ให้ดูสง่างาม มีการปรับแต่งภูมิทัศน์รายรอบให้สวยเด่น สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แ่วว่าต้นปีหน้าจะปลูกหญ้าฉนวนน้อยที่เนินหน้าอาคารและร้องขอให้กองกลางจัดทำบาทวิถีหน้าอาคาร 4 เพื่อสร้างวินัยการใช้ถนนของนักศึกษา ภาคปกติและวินัยการจอดรถของนักศึกษา กศ.บป. เสรีจวันใดก็ตอบตัวบ่งชี้ที่ 11 ของ สมศ. ได้สบายๆ

ส่วนข่าวนี้ไม่แน่ใจว่าตรงกับตัวชี้วัดใด แต่ที่แน่ๆเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมนุคลากรสายสนับสนุน ด้วยการจัดงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2554 วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม นี้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย จัดโดยสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมเริ่มเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ของขวัญที่จะแลกมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีก 5 รางวัล จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมสังสรรค์

ปิดท้ายพัตตานีวันนี้ด้วยคำคมจากคัมภีร์ไบเบิล " การคิดเพียงนาทีเดียว มีค่ามากกว่าการพูดยาวถึงหนึ่งชั่วโมง " สวัสดิ์ดีคะ